

เหนือ-อีสานรถหนีบแท็กซี่บ้าน'ปีใหม่'คุมเข้ม7วันอันตราย

ประชาชนทะเลาะวิวาทต่างจังหวัด
สายเหนือ-อีสานรถติดยาวหลาย
กิโลเมตร 'บิกตู'กำชับลดอุบัติเหตุ
วาง 5 มาตรการป้องกันอุบัติเหตุ
(อ่านต่อหน้า 16)

ต่อจากหน้า 1

ปีใหม่

'บิกตู'ย้ำ5ด้านป้องกันอุบัติเหตุปีใหม่

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุด 2565 เน้นการบริหารจัดการในลักษณะพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนและอุบัติเหตุอื่นๆ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เเคร่งครัด ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความรู้ด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนภายใต้ "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ"



ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ เห็นชอบแผนบูรณาการและมาตรการการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 5 มาตรการ ประกอบด้วย 1.ด้านการบริหารจัดการ อาทิ จัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 2.ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม จัดทำถนนปลอดภัย "1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย" ตรวจสอบและปรับปรุงสิ่งอันตรายข้างทาง (Roadside Hazards) อาทิ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจร เสาป้าย เป็นต้น

3.ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก หักลดประกอบกิจการหรือหลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกในการประกอบกิจการในช่วงเทศกาล เข้มงวดกับรถตู้ส่วนบุคคลหรือรถเช่าให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น 4.ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์อย่าง

เข้มข้น รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนในชุมชน/หมู่บ้าน เป็นต้น 5.ด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ จัดเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลแพทย์ พยาบาลและหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

คุมเข้ม3ช่วงรับเทศกาลปีใหม่

นายธนกรกล่าวว่า สำหรับการดำเนินการในช่วงปีใหม่ 2565 จะแบ่งออกเป็น 1.ช่วงรณรงค์และประชาสัมพันธ์ 1-21 ธันวาคม 2564 2.ช่วงควบคุมเข้มขั้น 7 วัน 29 ธันวาคม 2564-4 มกราคม 2565 และช่วงหลังควบคุมเข้มขั้น 7 วัน 5-11 มกราคม 2565

"นายกยังขอให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานในพื้นที่และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน อาสาสมัครต่างๆ และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อร่วมลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด" นายธนกรกล่าว

สายเอเชียขึ้นภาคเหนือติดหนึบ

สำหรับบรรยากาศการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่กำลังคึกคักขึ้นเรื่อยๆ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพการจราจรเส้นทางมุ่งสู่ภาคเหนือบนถนนสายเอเชียช่วง จ.ชัยนาท ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ปริมาณรถเริ่มหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆ และเกิดอุบัติเหตุขึ้นหลายจุดในช่วงสี่แยกไฟแดงทางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ทำให้การจราจรที่คับคั่งอยู่แล้วยิ่งติดหนักทางแฉวยสะสมถึง 5 กม. เจ้าหน้าที่ตำรวจประกาศเตือนว่า ถนนสายเอเชียช่วง จ.ชัยนาท ถึงรอยต่อ จ.นครสวรรค์ จะเป็นทางยาว 40 กม. อาจจะทำให้เกิดหลับในได้ ควรใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษ

เดินทางปลอดภัย - นายศักดิ์สยาม

ขีดขอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ "ปีใหม่ปลอดภัยโควิด-19 ปลอดภัยอุบัติเหตุทางถนน" เน้นย้ำส่งพี่น้องประชาชนกลับบ้านให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ-โควิด ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม

ขณะที่บริเวณถนนมิตรภาพขาขึ้นสู่ภาคอีสาน ตั้งแต่เข้าการจราจรติดยาวตลอดเส้นทางตั้งแต่ตลาดกลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา กม.37 ถึง กม.52 หน้าฟาร์มโชคชัย ต.กลางดง ปริมาณรถเต็ม 4 ช่องทาง รวมทั้งฟุตปาธ ตำรวจทางหลวงได้เปิดช่องทางพิเศษวิ่งย้อนศรเพิ่มขึ้นอีก 1 ช่องทาง เมื่อเวลา 12.00 น. โดย พ.ต.ท.จิรพันธ์ มณีรัตน์ สว.ส.ทล.1 กก.6 (นครราชสีมา) พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนำรถวิทยุตรวจการณ์ออกอำนวยความสะดวกและบริการประชาชน

'ศักดิ์สยาม'ตรวจถนนมิตรภาพ

ที่จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศบาล ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจตราการจราจรถนนมิตรภาพ และมอบนโยบายในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า ได้สั่งการกรมทางหลวงและหน่วยงานต่างๆ จัดการจราจรให้คล่องตัวมากขึ้น ซึ่งในจุดก่อนถึงสถานีบริการน้ำมันให้ติดตั้งป้ายให้ผู้ที่จะเข้าใช้บริการเข้าช่องจราจรทางซ้ายเพื่อลดปัญหาจราจรติดขัด ส่วนเส้นทางมุ่งสู่ภาคอีสานนั้น ได้เปิดใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 6 หรือ M6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา ช่วง อ.ปากช่อง-อ.สีคิ้ว ระยะทาง 35.75 กม. เป็นการชั่วคราวฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน และแบ่งเบาการจราจรบนถนนมิตรภาพ จากข้อมูลของกรมทางหลวงระบุว่า ปริมาณรถที่ใช้เส้นทางสัญจรในเทศกาลปีใหม่ 2565 จะมากขึ้นกว่าเทศกาลปีใหม่ 2564 ประมาณ 20% หรือมีปริมาณการเดินทางเข้าออกกรุงเทพฯ ด้วยรถยนต์ประมาณ 8 ล้านคัน และขนส่งสาธารณะอื่นๆ อีก 1.7 ล้านเที่ยว

ตลาดมหาชัยคึกคักส่งท้ายปี

จ.สมุทรสาคร ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศตลาดมหาชัย อ.เมือง ช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนเข้าสู่ปีใหม่ 2565 เป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนจำนวนมากออกมาจับจ่ายซื้อสินค้า โดยเฉพาะอาหารทะเลสดและอาหารทะเลแห้ง โดยแม่ค้าอาหารทะเลสดกล่าวว่า อาหารทะเลขายดีมากหลายวันแล้ว บรรยากาศคึกคักเป็นอย่างมาก ดีใจที่สามารถกลับมาค้าขายได้อีกครั้ง ส่วนราคาก็ยังคงเป็นราคาปกติ ที่สำคัญคือ พ่อค้าแม่ค้าและลูกจ้างประจำร้านทุกคนต่างได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน รับรองความปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19

จ.สุรินทร์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การค้าขายแดนตลาดช่องจอม ต.ด่าน อ.กาบเชิง เป็นไปอย่างคึกคักตลอดทั้งวัน คาดว่าวันที่ 30 ธันวาคม จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวคับคั่งกว่านี้ ส่งผลให้เศรษฐกิจชายแดนที่เคยซบเซามาร่วม 2 ปี จากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มกระเตื้องขึ้นมาบ้าง คาดว่าจะมีเงินสะพัดตลอดวันหยุดยาวช่วงปีใหม่กว่า 10 ล้านบาท โดยทางตลาดการค้าชายแดนช่องจอมมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด

ชวนเที่ยว'มหัศจรรย์สะพานมอญ'

จ.กาญจนบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการจัดงาน "มหัศจรรย์สะพานมอญ" สีสันสะพานไม้และสายน้ำ วันที่ 30-31 ธันวาคม บริเวณจุดชมวิวม่านน้ำของกาเลีย เทศบาลวังกะอ.สังขละบุรี มีการจุดพลุเคาต์ดาวน์ต่อเนื่องข้ามปี จากข้อมูลด้านการท่องเที่ยวพบว่า ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2565 นี้ ห้องพักจำนวน 3,000 ห้อง ของโรงแรมที่พักใน อ.สังขละบุรี ถูกจองไว้เต็ม 100% แล้ว ดังนั้นนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางขึ้นไปเที่ยวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ อ.สังขละบุรี ควรเตรียมเดินทางที่ไปให้พร้อม

ขณะที่ อ.ท่าม่วง เทศบาลตำบลท่าม่วงจัดงาน "ท่าม่วงบ้านฉันดีและงาม คืนความสุขชาวท่าม่วง Countdown 2022" ในวันที่ 31

ธันวาคม 2564-2 มกราคม 2565 ณ ตลาดนางลอย ซอยเทศบาล 12 อ.ท่าม่วง ภายในงานพบกับร้านอร่อยกว่า 100 ร้านค้า การแสดงจากในชุมชนท่าม่วง และในวันที่ 31 ธันวาคม เวลา 24.00 น. มีเคาต์ดาวน์ย่านริมน้ำ ชมพลุดอกไม้ไฟ และทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 4 วัด ต้อนรับปีใหม่ในวันที่ 1 มกราคม บริเวณถนนเทศบาล 12 ซอยตลาดนางลอย

ภูเก็ตเพิ่มโครงการเคาต์ดาวน์

ที่ จ.ภูเก็ต พล.ต.ต.เสริมพันธุ์ ศิริวงษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต สนับสนุนการจัดงาน Amazing Thailand Countdown 2022@Phuket ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เตรียมแผนการรักษาความปลอดภัย การบูรณาการกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอำนวยความสะดวกการจราจร และจัดพื้นที่จอดรถแก่ประชาชนบริเวณสถานที่ต่างๆ

"เราได้วางกำลังกันแล้วจะต้องมีการปรับอีก ต้องดูหน้างาน และจะเพิ่มโตรนบินเพิ่มในการดูแลความสงบเรียบร้อยต่างๆ ในส่วนการป้องกันเหตุทั่วไป ซึ่งต้องเพิ่มความเข้มอยู่แล้วในการดำเนินการ ในการจัดงานครั้งนี้ มีข้อมูลเพิ่มคือ รองนายกรัฐมนตรีเข้ามาร่วมงานด้วย จึงจะต้องเพิ่มความเข้มขึ้นในการรักษาความปลอดภัยเป็นเท่าตัว" พล.ต.ต.เสริมพันธุ์ กล่าว